




จากการเข้าเยี่ยมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

• ผมเคยเป็นรองผู้ว่าฯ ที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  มีปัญหาเรื่องขยะและยัง
จัดการไม่ได้  เมื่อมาอยู่ท่ีสกลนครผม
อยากท าเร่ืองนี้ทางเครือข่ายสกลนคร
น่าอยู่พอจะช่วยกันท าได้ไหม 



จากสภาพปัญหาขยะ 

• เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

• ที่ทิ้งขยะมีจ านวนจ ากัด 



แนวทางการแก้ไขปัญหา 

• ลดขยะต้นทาง 
1. ขยะที่ขายได้ 

2. ขยะที่ขยะไม่ได้ 



                             การด าเนินการ 

• จัดอบรมให้ความรู ้

• เลือกพื้นที่น าร่อง 

• ขยายผลสู่ชุมชนอื่น 



จัดอบรมการให้ความรู ้



วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 



รศ.รด.สมศักดิ์  พิษนุรักษ ์

 



คณะวิทยากร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

บรรยายการจัดการขยะทั่วไป ตอบขอซักถาม 



การด าเนินงาน 

• เลือกพื้นที่น ำร่อง 

• ขยะผลชุมชนอื่นๆ 

• ขยำยออกทุกเทศบำล 



ธนาคารชุมชนหนองสองหางก้าวหน้าพัฒนา 



ฝ่ายช่างน  าหนัก 



ฝ่ายประชาสัมพันธ ์



ฝ่ายคัดแยกแก้ว 



ขยายผล 

• สู่ชุมชนอื่น 

• โรงเรียน 



ชุมชนกุดบากไทยเจริญ 

• ภำพกิจกรรม 

ใช้แรงผู้สูงอายุ 



ขยาย 

• เทศบาลต าบลกุดไห 



ธนาคารขยะเทศบาลต าบลกุดไห 
 



โครงการธนาคารขยะทุกที่  ชีวีปลอดไข้เลือดออก 
(ธนาคารขยะบ้านค้อใหญ)่ 



ธนาคารขยะบ้านกุดไห 





ธนาคารขยะบ้านค้อน้อย 



•เทศบาลต าบลกุดแฮด 



ผลการด าเนินงานธนาคารขยะชุมชนบ้านกุดแฮด 
พ.ศ.2556-2557 

เทศบาลต าบลกุดแฮด 

อ าเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร 



 ภาพกิจกรรมธนาคารขยะ 



  เทศบาลต าบลนาม่อง 



 ธนาคารขยะเทศบาลต าบลนามอ่ง 



ผลการด าเนินงาน พื้นที่น าร่อง อ.กุดบาก 



ผลการด าเนินงานพื้นที่น าร่อง อ าเภอกุดบาก 
เดือน  มกราคม – สิงหาคม 2557 

ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ 14 ตัน 
ปริมาณ CO2 ที่ลดได้ 8 ตัน CO2-eq. 









ปัญหาอุปสรรค 

• ธนาคารขยะเลื่อนการรับฝากบ่อย 

• ประชาชนน าขยะไปขายเอง 


